



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเมธา หมานพัฒน์)

สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
แบบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับการประเมิน	หมายเหตุ
๑	นายวินัย อินทร์ชนะ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒	นางสาวภานิดา ฤงทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๓	นางสาวรชมน ดิศแพทย์	เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๔	นางจำรูญศรี ชูลิรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๕	นางอุบล วัฒนานนท์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๖	นางสาวนฤมล วัฒนานิล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๗	นางสุจิตรา เกิดสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๘	นางสาวอภิรดี งามประดิษฐ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๙	นางธิดารัตน์ พึ่งชาติ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๑๐	นายธนาวุฒิ รัตนชัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๑๑	นางสาวนพพรรัชชล ศรีคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๑๒	นางฉลวย หมานพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๑๓	นางสาวรุจิรา สิ้นธุ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๑๔	นางสาวหทัยชนก เดชะ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๑๕	นางสาวสุชัยญา คงเวช	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	อาวุโส	ดีเด่น	
๑๖	ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิริมา บุญศรีวงศ์สกุล	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๑๗	นางสาวอารยา ถาวร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	